

(ฉบับแปลภาษาไทย)

หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่โดยทันที

หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย เสนอการแสดงความเห็นอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับข้อกำหนดการรายงาน ตม.๓๐ (การรายงานตัวภายใน ๒๔ ชั่วโมง) และเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎระเบียบ

ในวันนี้ หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย หรือ JFCCT ได้เสนอการแสดงความเห็นอย่างเป็นระบบให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญต่อข้อกำหนดการรายงาน ตม.๓๐ (หรือการรายงานตัวภายใน ๒๔ ชั่วโมง) เนื่องจากสิ่งดังกล่าวมีผลกระทบด้านลบ และได้กระตุ้นให้มีการปฏิรูปกฎระเบียบในรายละเอียดทั้งในระยะกลางถึงระยะยาว

นายสแตนลีย์ คัง ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศฯ ได้กล่าวว่า “แบบตรวจคนเข้าเมือง ตม. ๓๐ หรือ การรายงานตัวภายใน ๒๔ ชั่วโมง นั้น เพิ่มภาระให้แก่เจ้าของทรัพย์สินและผู้ให้เช่า (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ) ที่ต้องรายงานความเคลื่อนไหวของชาวต่างชาติที่ใช้ทรัพย์สินดังกล่าว ดังที่ปรากฏจากสื่อต่างๆ ได้มีความไม่สบายใจต่อข้อกำหนดในปัจจุบันเกี่ยวกับ ตม.๓๐ ทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งทำให้เกิดมุมมองในแง่ลบเกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งในแง่การใช้ประเทศไทยเป็นที่ตั้งในการลงทุน และ “การประกอบธุรกิจ” ตลอดจนในฐานะที่เป็นจุดหมายของการท่องเที่ยว ซึ่งไม่ควรเป็นอย่างนั้น”

ตม.๓๐ นั้นไม่ใช่กฎระเบียบใหม่ แต่กำลังถูกนำมาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการใช้ ตม.๓๐ ที่ได้กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องแล้วมาเป็นเงื่อนไขในการขอรับบริการด้านการตรวจลงตราแบบปกติ

นายคัง ยังกล่าวว่า “ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ หรือ Ease of Doing Business” นั้นเป็นดัชนีชี้วัดที่แสดงถึงความน่าดึงดูดใจของประเทศนั้นๆ ในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เราขอยกย่องรัฐบาลสำหรับการดำเนินการต่างๆ ในเชิงบวก เกี่ยวกับ “ความยากง่ายในการ

ประกอบธุรกิจ” แต่ในขณะนี้ ตม.๓๐ กำลังจัดตั้งความสำเร็จที่ดีเหล่านั้น ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราไม่มีข้อกำหนดในการติดตาม(ชาวต่างชาติ) อย่างต่อเนื่องแบบนี้”

นายคัง เสริมว่า “แม้ว่าไม่มีใครต้องการเอาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันพฤติกรรมทางด้านอาชญากรรมที่เป็นอันตรายออกไป หากแต่แบบฟอร์ม ตม.๓๐ นี้ดูเหมือนจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันอาชญากรรม เพราะเพียงแต่อาศัยการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีหลายกรณี (อาทิ ผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานและวีซ่าประเภทธุรกิจ) ที่ได้รับการครอบคลุมแล้ว แต่ท้ายที่สุดแล้ว ตม.๓๐ นั้นก็มีการทับซ้อนกับบางมาตราของพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างจังหวัด ดังนั้นเราจึงได้เสนอแนะเป็นการเฉพาะให้มีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงเพื่อลดขอบเขตของ ตม.๓๐ และเพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้น”

นายคัง ยังกล่าวอีกว่า “ในระยะกลางถึงระยะยาว เราขอเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎระเบียบ เราเข้าใจว่า คณะทำงาน Guillotine Unit (โครงการทบทวนการอนุญาต หรือ Simple and Smart License) ได้เสนอแนะให้ยกเลิก ตม.๓๐ เพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจไทยและอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ซึ่งหอการค้าร่วมต่างประเทศฯ สนับสนุนในเรื่องนี้”

“ถ้าหาก (ตม.๓๐) มีประโยชน์ที่สามารถระบุได้ ก็ควรนำเครื่องมืออื่นๆ ที่มีอยู่แล้วมาพิจารณาเพื่อแก้ไขสถานการณ์เฉพาะได้” นายคังอธิบาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย เป็นองค์กรแม่ข่ายที่ประกอบไปด้วยหอการค้าไทย-ต่างประเทศ หรือสมาคมธุรกิจที่มีกิจการในประเทศไทย โดยมีหอการค้า และสมาคมธุรกิจจำนวน ๓๓ แห่ง ซึ่งเป็นตัวแทนสมาชิกมากกว่า ๙,๐๐๐ บริษัทด้วยกัน หอการค้าร่วมต่างประเทศฯ ได้ดำเนินงานกับชุมชนธุรกิจต่างชาติในประเทศไทยมากกว่า ๔๐ ปี และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องกับทางรัฐบาลไทยในหลากหลายประเด็น เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทย พร้อมทั้งทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางสภาหอการค้าไทยและองค์กรอื่นๆ

สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ตม.๓๐ ของหอการค้าร่วมต่างประเทศฯ (ฉบับวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒) ได้นำเสนอพร้อมกับข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

www.jfcct.org ข้อมูลเพิ่มเติมและกรณีศึกษา <http://www.jfcct.org/major-business-issues/work-permit-visa/>

info@jfcct.org เลขานุการ